

Số chủng sinh Hoa Kỳ gia tăng khiến Đức Thánh Cha rất vui

(Vatican, 6-5-2012, CNA/EWTN) - Đức Giám mục James D. Conley của Denver cho biết tin về số chủng sinh tăng trên khắp Hoa Kỳ đã làm Đức Giáo hoàng Bênêdictô XVI rất vui mừng.

"Ngài rất vui khi nhận được thông tin đó", Đức Giám mục Conley với CNA hôm 4-5 sau cuộc gặp gỡ Đức Giáo hoàng tại Vatican. "Ngài cho biết ngài đã nghe biết ơn gọi gia tăng tại Hoa Kỳ và ngài nói rằng đây là tin rất tích cực, thật vậy, ngài đã rất vui khi nghe thông tin này".

Đức Giám mục Conley là một trong 10 vị giám mục từ các bang Colorado, Arizona, New Mexico và Wyoming đã có một buổi tiếp kiến Đức Giáo hoàng Bênêdictô XVI, nhân chuyến đi "ad limina" 5 ngày tại Rôma, sẽ kết thúc vào ngày 7-5. Đức Cha giải thích với Đức Giáo hoàng rằng hiện số các thanh niên theo đuổi ơn gọi linh mục đang gia tăng hằng năm trên nhiều giáo phận của Hoa Kỳ.

"Tôi nói với ngài rằng trong Tổng Giáo phận Denver, cả hai Chủng viện Thần học Thánh Gioan Vianney và Chủng viện Mẹ Đấng Cứu Chuộc của chúng tôi đã "đu người". "Trong thực tế, lần đầu tiên trong nhiều năm qua, chúng tôi có nhiều ứng sinh hơn chỗ ở nên chúng tôi phải lên một danh sách chờ đợi, đây là một vấn đề tốt để xảy ra", Đức Cha nói thêm.

Các số liệu thống kê gần đây nhất cho thấy tình trạng tương tự trên khắp Hoa Kỳ. Năm ngoái, Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ tại Đại học Georgetown ước tính rằng, việc thu nhận vào chủng viện năm 2011 tăng 4% so với năm trước và đã đạt được con số cao nhất trong 20 năm. Trong khi đó, Đại học Bắc Mỹ tại Rôma đã đủ số lượng 250 người lần đầu tiên trong nhiều thập kỷ qua.

Khi nghe biết Đức Giám mục Conley đến từ Denver, Đức Giáo hoàng Bênêdictô XVI nhớ ngay đến Ngày Giới trẻ Thế giới năm 1993 do thành phố Colorado đăng cai. Hiện nay, Tổng Giáo phận Denver đang trống toà sau khi Đức Tổng Giám mục Charles J. Chaput được bổ nhiệm đến Tổng Giáo phận Philadelphia hồi tháng 9-2011.

Đức Giám mục Conley nói rằng ngài không biết khi nào người kế nhiệm sẽ được bổ nhiệm nhưng ngài chắc chắn rằng "vị đó sẽ tiếp tục công việc tuyệt vời của Đức Tổng Giám mục Chaput đã thể hiện trong 14 năm cũng như của Đức Hồng y Stafford trước đó", ngài mô tả di sản của các ngài như là "một sự phát triển lớn mạnh của đức tin" nơi "có rất nhiều chuyển động mới, nhiều việc tân Phúc Âm hoá" đã diễn ra.

Ngài tin rằng những nơi khác có thể học hỏi từ "kinh nghiệm Denver" đang khi Giáo Hội hoàn vũ đang tiến dần vào "Năm Đức Tin" sẽ bắt đầu vào cuối năm nay.

Điển hình, ngài nghĩ rằng mọi người nên lưu ý đến khả năng của Đức Tổng Giám mục Chaput trong việc "giảng dạy chân lý bằng tất cả sự minh bạch của nó, ngay cả khi những người thách thức chống lại các xu hướng trong xã hội, nhưng phải thực hiện việc đó với tình yêu và lòng bác ái".

Đức Giám mục Conley nói rằng cách tiếp cận này, đặc biệt thành công với những người trẻ, những người có một "sự cởi mở chân thực với sự thật".